
 

153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 1101  —  725. mál.

Fyrirspurn

til matvælaráðherra um varðveislu eggja.

Frá Indriða Inga Stefánssyni.

Hefur farið fram greining á því hvort spara mætti orku ef ekki væri lengur krafa um að þvo
egg áður en þau eru færð í geymslu, líkt og tíðkast annars staðar í Evrópu?

Skriflegt svar óskast.

 


